
sþ. 415. Fyrirspurn [245. mál]
til dómsmálaráðherra um öryggisráðstafanir fyrir farþegaflug.

Frá Benedikt Gröndal.

1. Hvaða öryggisráðstafanir eru gerðar á íslenskum flugvöllum til verndar far-
þegaflugvélum gegn hættu á flugvélaráni, ferðum hermdarverkarnanna og ann-
ars sliks?

2. Geta íslensk yfirvöld annast sprcngjuleit í farþegaflugvélum, ef tilefni gefst til '!


